



## CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT LINH

Chào mừng bạn đến với cty thêu Tuyết Linh, nơi chúng tôi chuyên sản xuất các mặt hàng thêu vi tính chất lượng. Chúng tôi sử dụng công nghệ thêu hiện đại và đội ngũ thợ thêu giàu kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm đẹp và độc đáo. Chất lượng uy tín dành cho khách hàng luôn đặt lên hàng đầu, và chúng tôi luôn lắng nghe và đáp ứng mọi nhu

### CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Với gần hai thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ vượt trội bằng đội ngũ chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại và tâm huyết

### QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi xây dựng một hệ thống quy trình tối ưu, từ thiết kế đến sản xuất và giao hàng, để đảm bảo mọi dự án được hoàn thành với độ chính xác và chất lượng cao nhất.

### THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

Với sự đầu tư không ngừng vào công nghệ mới, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đảm bảo chất lượng và sự đột phá.

# LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chuẩn hóa quy trình và thực hiện chiến lược số hóa doanh nghiệp cho mục tiêu tầm nhìn công ty đề ra

2023

2018

Phục vụ các đơn hàng lớn quy mô hơn công ty chuyển địa điểm kinh doanh

Đầu tư thêm một số dòng máy hiện đại hơn phục vụ mở rộng dòng sản phẩm và quy trình sản xuất

2015

2012

Thành lập CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT LINH

Bổ sung vốn phát triển sản xuất . Trang bị những dòng máy hiện đại hơn phục vụ đơn hàng quốc tế

2010

2003

Khởi nghiệp xây dựng xưởng sản xuất với những đơn hàng đầu tiên





# HỒ SƠ NĂNG LỰC

## GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Chào mừng bạn đến với Thêu Tuyệt Linh, nơi chúng tôi chuyên sản xuất thêu vi tính chất lượng. Với gần 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ thêu đa dạng cho doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi sử dụng công nghệ thêu hiện đại và đội ngũ thợ thêu giàu kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm đẹp, độc đáo và chất lượng cho khách hàng luôn đặt lên hàng đầu.



Dịch vụ sản xuất thêu vi tính của chúng tôi là một giải pháp tùy chỉnh cho các công ty. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thêu vi tính chất lượng cao, từ logo doanh nghiệp đến quà tặng độc đáo tới hàng thời trang cao cấp với tất cả các loại vật liệu đang có trên thị trường. Với đội ngũ thợ thêu tài năng và thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về thời gian và chất lượng. Dịch vụ thêu vi tính của chúng tôi giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực của bạn, để bạn có thể tập trung vào cốt lõi kinh doanh của mình. Hãy để chúng tôi biến ý tưởng của bạn thành hiện thực với dịch vụ sản xuất thêu độc đáo của chúng tôi.





# SẢN PHẨM TỪ TÂM – CHẤT LƯỢNG XỨNG TẦM



Nhà xưởng của chúng tôi rộng lớn, với diện tích lên đến 2000m<sup>2</sup>, được thiết kế và trang bị để đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả và chất lượng sản phẩm cao cấp. Được đầu tư đầy đủ vào các loại máy móc hiện đại, từ máy thêu vi tính tiên tiến đến các thiết bị công nghệ cao, giúp chúng tôi duyệt và hoàn thiện mọi dự án thêu với sự chính xác và nhanh chóng với giá thành hợp lý nhất.

Để hiện đại hóa và phục vụ sản xuất chúng tôi có hơn 100 nhân sự, hơn 20 dàn máy thêu thế hệ mới, máy cắt lazer, máy dò kim,... và rất nhiều các trang thiết bị hiện đại khác phục vụ cho sản xuất.

Những yếu tố trên cùng với tận tâm và kỹ thuật hàng đầu giúp chúng tôi đứng trong top các công ty thêu lớn tại Việt Nam đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng trong ngành. Chúng tôi luôn cam kết mang đến sản phẩm thêu độc đáo, chất lượng và giá cả hợp lý nhất. Luôn đồng hành và mong muốn góp phần vào sự thành công của khách hàng cho ngành công nghiệp thêu tại Việt Nam.

# CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT LINH

Địa chỉ: 280/9 Đường Tân Thới Hiệp 21, Khu phố 3A, Phường Tân Thới Hiệp,  
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 66804422

MST: 0311818020

